



THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG

Kỳ họp thứ tám Quốc hội khóa XIV thành công tốt đẹp



Các đại biểu Quốc hội biểu quyết.

Sau 28 ngày làm việc (từ ngày 21/10 đến ngày 27/11), kỳ họp thứ tám Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra với một số nội dung chủ yếu sau:

1. Quốc hội đã xem xét, thông qua 11 luật, 17 nghị quyết với sự đồng thuận cao và cho ý kiến 10 dự án luật khác:

- Bộ luật Lao động được sửa đổi gồm 17 chương, 220 điều với nhiều quy định mới, quan trọng, trong đó, lần đầu tiên mở rộng phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng đối với người làm việc không có quan hệ lao động; luật hóa vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và tham gia xây dựng quan hệ lao động của các tổ chức đại

diện của người sử dụng lao động; quy định lộ trình nâng tuổi nghỉ hưu cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035; bổ sung một ngày nghỉ trong năm vào ngày liên kế với ngày Quốc khánh 2/9; quy định cụ thể các trường hợp được tổ chức làm thêm giờ; mở rộng quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động; nhà nước không can thiệp trực tiếp vào chính sách tiền lương của doanh nghiệp; các quy

(Xem tiếp trang 4)

VŨ SƠN TÙNG

(Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh)

110 đề tài, mô hình đạt giải sáng tạo khoa học và công nghệ tỉnh

(Xem tin trang 4)



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự lễ tổng kết.

Ảnh: THÀNH TÂM

Khen thưởng 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ

Chiều ngày 27/11, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban

MTTQ tỉnh; Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng NVQS tỉnh; thành viên Hội đồng NVQS tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố.

Năm 2019, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo,

(Xem tiếp trang 2)
TÁT ĐẠT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Nghe báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra của Tổng Thanh tra Chính phủ

(Xem tin trang 2)



Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Ảnh: HIẾN TRÂM

Thăm mô hình ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất

Chiều ngày 27/11, Giáo sư, Viện sĩ Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đi thăm mô hình ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Cùng đi có lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

Đoàn đã tới thăm Công ty TNHH

Sợi dệt Hương Sen Comfor (cụm công nghiệp Đồng Hải, huyện Quỳnh Phụ). Công ty TNHH Sợi dệt Hương Sen Comfor là một trong những doanh nghiệp đi đầu trong ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại vào sản xuất. Công ty đã xây dựng nhà xưởng, lắp đặt hệ thống máy móc thiết bị kéo sợi

(Xem tiếp trang 2)
TRINH CƯỜNG

Truyền thông về thúc đẩy sử dụng địa chỉ Internet IPv6

Sáng ngày 27/11, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị truyền thông nâng cao nhận thức và đào tạo cán bộ kỹ thuật thúc đẩy sử dụng địa chỉ Internet IPv6.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được chuyên gia của Trung tâm Internet Việt Nam tuyên truyền, phổ biến tầm quan trọng, sự cần thiết, vai trò, kế hoạch, lộ trình chuyển đổi IPv4 sang IPv6. Đào tạo kiến thức cơ bản, cách thức hoạt động của giao thức, cấu hình trên máy tính và cách phân hoạch vùng IPv6 để đưa vào sử dụng. Chuyên gia nhấn mạnh việc chuyển đổi phải bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị theo đúng lộ trình, quy định, an toàn, thông suốt, không làm ảnh hưởng đến hoạt động chỉ đạo, điều hành. Các cơ quan chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn thiện và nâng cấp mạng cơ sở hạ tầng, chuyển đổi mạng lưới, dịch vụ, ứng dụng phần mềm và thiết bị trên toàn bộ mạng Internet toàn tỉnh. Thống nhất nội dung, cách thức triển khai, lộ trình thực hiện chuyển đổi IPv4 sang IPv6 theo Kế hoạch số 109/KH-UBND, ngày 25/10/2019 thực hiện chuyển đổi IPv4 sang IPv6 cho hệ thống công nghệ thông tin,

(Xem tiếp trang 2)

TRINH CƯỜNG

VŨ THƯ

Tập huấn công tác phòng, chống tham nhũng; công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và bảo vệ môi trường

* Chiều ngày 27/11, Thanh tra huyện Vũ Thư phối hợp với Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên truyền, phổ biến quy định của Đảng và Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) cho lãnh đạo đảng ủy, UBND, hợp tác xã nông nghiệp các xã, thị trấn.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng. Luật Phòng, chống tham nhũng có 10 chương, 96 điều, trong đó có những nội dung nổi bật như phòng ngừa, phát hiện tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; chế độ, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, trách nhiệm của xã hội trong PCTN; công tác PCTN trong doanh nghiệp và các tổ chức khu vực ngoài nhà nước... Ngoài ra, các đại biểu được phổ biến Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 1/7/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng;

(Xem tiếp trang 2)

QUYNH LƯU

TUỔI TRẺ THỤY XUÂN

Chung tay làm sạch môi trường biển

(Xem trang 3)



Đoàn viên, thanh niên xã Thụy Xuân cùng lực lượng biên phòng tham gia trồng rừng ngập mặn trên địa bàn.

Bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn gắn với nuôi trồng thủy sản và du lịch sinh thái bền vững

Sáng ngày 27/11, tại Thái Bình, Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức hội thảo "Bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn gắn với nuôi trồng thủy sản và du lịch sinh thái bền vững ở tỉnh Thái Bình".

Thông qua hội thảo nhằm đánh giá kết quả thực hiện dự án "Phục hồi và phát triển bền vững hệ sinh thái rừng ngập mặn ở tỉnh Thái Bình". Đây là dự án do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ, được thực hiện tại xã Thụy Xuân, xã Thụy Hải (Thái Thụy) và xã Đông Long, xã Đông Hoàng (Tiền Hải) trong 10 năm (2015 - 2024). Tổng kinh phí thực hiện dự án trên 2 triệu USD, trong đó vốn viện trợ của Chính phủ Hàn Quốc 1,9 triệu USD. Thông qua thực hiện dự án từ năm 2016 đến nay đã trồng mới 80ha, trồng bổ sung 80ha, bảo vệ gần 1.000ha rừng bao gồm rừng được trồng mới, trồng bổ sung và diện tích rừng hiện có. Dự án được triển khai nhằm phục hồi và phát triển

(Xem tiếp trang 4)

THANH HUYNH

BIDV CHI NHÁNH THÁI BÌNH Nhiều chương trình ưu đãi cho khách hàng

Chiều ngày 27/11, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Thái Bình tổ chức trao giải chương trình tiết kiệm dự thưởng "Gửi tiền lãi cao, trúng xe thể thao" và chương trình khuyến mại thẻ "Bốn mùa rực rỡ, thẻ chờ niềm vui".

Đây là hai trong nhiều chương trình ưu đãi của BIDV dành cho khách hàng trong năm 2019; trong đó, chương trình tiết kiệm dự thưởng "Gửi tiền lãi cao, trúng xe thể thao" được triển khai thực hiện từ ngày 16/8/2019 đến hết ngày 15/11/2019 với gần 760.000 giải thưởng có tổng giá trị gần 20 tỷ đồng và chương trình khuyến mại thẻ "Bốn mùa rực rỡ, thẻ chờ niềm vui" được triển khai thực hiện từ ngày 15/4/2019 đến hết ngày 19/10/2019 với 95 giải thưởng có tổng giá trị hơn 14 tỷ đồng. Vừa qua, BIDV đã quay thưởng và tại Chi nhánh Thái Bình có 2 khách hàng trúng thưởng, trong đó 1

(Xem tiếp trang 4)

MINH HUYNH

Cần lạnh mạnh hóa thị trường thương mại điện tử

(Xem trang 2)

(Xem tiếp trang 4)

MINH HUYNH